

เซนต์คิตส์และเนวิสทุ่มงบ 15 ล้านดอลลาร์ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนช่วงโควิด

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลของสหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิสได้สร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการประกาศยุทธศาสตร์ทางการเงินมากมาย เมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลได้ประกาศโครงการสนับสนุนรายได้อัตโนมัติ 15 ล้านดอลลาร์ โดยจะมอบเงิน 1,000 ดอลลาร์ทุกสามเดือนให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ นับเป็นมาตรการช่วยเหลือทางการเงินล่าสุดเพื่อบรรเทาความยากลำบากของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาด

นอกเหนือจากโครงการสนับสนุนรายได้อัตโนมัติแล้ว นายกรัฐมนตรีทิโมธี แฮร์ริส ได้ประกาศว่ารัฐบาลจะระงับการเก็บค่าเช่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ช่วยเหลือผู้ให้บริการรถโดยสาร ผ่อนผันค่าไฟสำหรับครัวเรือน ฯลฯ ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดโรคระบาด รัฐบาลมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือทางการเงินและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มเปราะบาง ซึ่งรวมถึงการประกาศมาตรการกระตุ้นมูลค่า 120 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

“สิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดคือ การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่สุดในช่วงเวลานี้ และสนับสนุนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” นายกรัฐมนตรีแฮร์ริสกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อไม่นานมานี้ “เราต้องการสร้างความยุติธรรม โดยความช่วยเหลือที่รัฐบาลมอบให้ต้องเข้าถึงประชาชนอย่างเท่าเทียม”

โปรแกรมการลงทุนเพื่อขอสัญชาติของเซนต์คิตส์และเนวิส หรือ Citizenship by Investment (CBI) Programme มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจประเทศตลอดปีที่ผ่านมา โปรแกรมนี้สร้างรายได้จากการเปิดรับนักลงทุนผู้มั่งคั่งให้เข้ามาลงทุนเพื่อขอสัญชาติที่สอง ซึ่งช่วยให้เซนต์คิตส์และเนวิสสามารถพยุงตัวในช่วงที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซบเซา

“หากไม่มีโปรแกรม CBI เราคงไม่สามารถรับมือกับโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นนี้” นายกรัฐมนตรีแฮร์ริสกล่าวเมื่อปีที่แล้ว

โปรแกรม CBI ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการบรรเทาความยากจน Poverty Alleviation Programme (PAP) ที่มอบค่าครองชีพรายเดือน 500 ดอลลาร์ให้แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยมีการขยายโครงการเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว และนับแต่นั้นมาก็ได้ช่วยเหลือหลายพันครอบครัวทั่วประเทศ

ในปี 2527 เซนต์คิตส์และเนวิสได้ริเริ่มโปรแกรม CBI และดำเนินการมาอย่างยาวนานที่สุดในโลก ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี โปรแกรมนี้จึงได้รับความเชื่อถือจากนักลงทุนในหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความมั่งคั่งและได้รับอิสระในการเดินทางมากขึ้น โปรแกรม CBI ของเซนต์คิตส์และเนวิสพร้อมนำเสนอช่องทางที่รวดเร็วในการขอสัญชาติผ่านการลงทุนในกองทุน Sustainable Growth Fund

เมื่อได้รับสัญชาติแล้ว นักลงทุนจะได้รับสิทธิพักอาศัย ทำงาน และเรียนในเซนต์คิตส์และเนวิส รวมถึงเดินทางไปยังเกือบ 160 ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า หรือขอ visa on arrival ทั้งยังสามารถส่งต่อสัญชาติให้ลูกหลานได้

ติดต่อ: โทร: +447867942505, อีเมล: pr@csglobalpartners.com, เว็บไซต์: www.csglobalpartners.com